

Số:

Hồ Nai, ngày tháng năm

KẾ HOẠCH
**Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng,
chống tham nhũng năm 2022**

Thực hiện kế hoạch số 28/KH-PVHTT ngày 21/3/2022 của Phòng VHTT thành phố Biên Hòa về việc tuyên truyền, phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Căn cứ kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về Kế hoạch công tác, phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2022.

UBND phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Mục đích:

Ngay từ đầu năm 2022 UBND phường tổ chức Tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, công chức, đảng viên, các ban ngành đoàn thể, tổ chức và nhân dân hiểu, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng của cấp trên cùng thực hiện và tham gia hưởng ứng. Xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, chú trọng công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng gắn liền với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính, kiểm soát TTTC Nhà nước trong năm 2022 nhằm nâng cao trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, CBCC, các đơn vị khu phố, người đứng đầu cơ quan đơn vị và của mỗi công dân về công tác phòng, chống tham nhũng, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, làm nền tảng cho việc ngăn ngừa và từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, nhằm giữ vững ACTT-TTATXH, góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH trên địa bàn phường.

UBND phường xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường kiên định, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. yêu cầu:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chương trình hành động của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai, kế hoạch của UBND thành phố Biên Hòa và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, 13 khu phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG CỤ THỂ:

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ kế hoạch năm 2022 của UBND thành phố Biên Hòa về công tác, phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng.

UBND phường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022. Nội dung tuyên truyền tập trung về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, như Nghị quyết Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành, chỉ thị của Bộ Chính trị, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng, chiến lược về phòng chống tham nhũng, các văn bản dưới luật, tuyên truyền phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của CBCC và nhân dân trong phường về Luật phòng, chống tham nhũng.

UBND phường giao cho Công chức tư pháp kết hợp với VH TT và đài truyền thanh phường. tuyên truyền thường xuyên trên loa đài của phường về Luật phòng, chống tham nhũng. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cơ quan mình, tham mưu cho UBND phường chủ động tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức thích hợp và hiệu quả.

- UBND phường kết hợp với UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, 13 khu phố triển khai tuyên truyền học tập, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng; Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Trung ương, Tỉnh, Thành phố; triển khai Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy, UBND phường về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của phường đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, hội viên, CBCC và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường.

- Triển khai công tác phòng chống tham nhũng gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”.

- Giao cho CBCC tư pháp phụ trách kết hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 của cấp trên hướng dẫn.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Chủ tịch UBND phường quán triệt đến toàn thể các bộ phận, các ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong việc mua sắm tài sản công; quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc kinh phí do nhân dân tự đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn phường; quản lý tốt việc thu chi ngân sách và thực hành tiết kiệm trong việc chi ngân sách; quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai; BGH các trường tổ chức công khai minh bạch các nguồn thu do cha

mẹ học sinh đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương; công khai việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí CBCC của cơ quan; công khai việc thu chi ngân sách và các khoản do nhân dân đóng góp để thực hiện các công trình như: XHHGT, điện, nước, văn phòng khu phố...; công khai các khoản phí, lệ phí, thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND phường; hàng năm tổ chức tổng kết và công khai công tác phòng chống tham nhũng của UBND phường đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân.

- Thanh tra nhân dân kết hợp cùng HĐND và UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai minh bạch của các ban ngành đoàn thể và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước và thu từ nhân dân trong năm 2022 trên địa bàn phường.

b) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được cấp trên giao, kế hoạch sử dụng ngân sách của các ban ngành, đoàn thể và qua ý kiến đóng góp của toàn thể CBCC. Chủ tịch UBND phường công khai mức chi ngân sách hoạt động cho từng bộ phận, từng ngành và các đoàn thể; công khai việc dùng kinh phí từ ngân sách mua sắm tài sản công và các khoản chi tiêu nội bộ một cách tiết kiệm, có hiệu quả.

c) Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

*** Về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp:**

- Chủ tịch UBND phường tổ chức quán triệt đến toàn thể CBCC thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 9765/KH-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai Đề án thực hiện quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của CBCC các ban ngành đoàn thể; tiếp tục thực hiện cách ứng xử đối với CBCC làm công tác tiếp công dân và quy định những việc CBCC không được làm; quy định về việc tặng quà và nhận tặng quà biếu; các quy định về đạo đức nghề nghiệp theo quy định của cấp trên.

- Thanh tra nhân dân cùng với HĐND và UBMTTQ phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trên.

- Giao cho Bộ phận văn phòng UBND tổ chức cho toàn thể CBCC thuộc UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 9765/KH-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai Đề án thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của CBCC nhằm nâng chất lượng phục vụ nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch UBND thực hiện nghiêm túc Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác và thời gian dự định chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC.

d) thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện công văn chỉ đạo của Thanh tra thành phố Biên Hòa về triển khai việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm. UBND phường đã triển khai, thông báo kê khai tài sản đến các chức danh phó chủ tịch và CBCC xây dựng, địa chính phải kê khai tài sản, niên yết tại trụ sở UBND 30 ngày.

đ) Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng

Chủ tịch UBND quán triệt và thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Chủ tịch UBND thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, hàng tháng, quý, năm đối với CBCC nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật:

Luật phòng chống tham nhũng; luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật khiếu nại, tố cáo (sửa đổi); luật giao thông đường bộ; luật phòng chống ma túy (sửa đổi); luật phòng chống bạo lực gia đình; bộ luật hình sự (sửa đổi); luật lý lịch tư pháp; luật cư trú; luật nhà ở, luật đất đai; luật thuế thu nhập cá nhân ; luật dân sự; luật hôn nhân và gia đình; các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Biên Hòa.

Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương 04 giảm của Thành phố về tội phạm, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông.

2. Hình thức phổ biến pháp luật:

Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan, các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban VHTT phường Hồ Nai tiến hành một số hoạt động sau:

3. Văn hóa văn nghệ:

Kết hợp đoàn Thanh niên phường, các đội thông tin lưu động tổ chức các chương trình văn nghệ nhằm thiết thực tuyên truyền về chủ trương 04 giảm của thành phố về tội phạm, ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông.

Địa điểm tại UBND phường và 13 nhà văn hóa khu phố trên địa bàn phường.

4. Hội nghị tuyên truyền:

Kết hợp công chức tư pháp phường tiến hành triển khai các luật và bộ luật đến cán bộ và nhân dân trong phường đặc biệt là luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Băng rôn tuyên truyền:

Thực hiện 08 băng rôn tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình tại các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Lê Đại Hành, Thân Nhân Trung có đông người qua lại.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Quý I: Tập trung tuyên truyền luật như: Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật giao thông đường bộ. Luật đất đai, Luật Phòng chống, tham nhũng, luật KNTC

Quý II: Tập trung tuyên truyền: luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật KNTC (sửa đổi); Luật nhà ở.

Quý III: Luật Hôn nhân gia đình; NĐ 79/2007/NĐ-Cp; Luật công Chứng.

Quý IV: Luật cư trú; luật phòng chống bạo lực gia đình

1. Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện có kết quả kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tham nhũng này của UBND phường.

2. Kết hợp với Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, các đoàn thể xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng đối với các Bộ phận chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn phường.

3. Các đơn vị, Bộ phận chuyên môn, CBCC và 13 khu phố trên cơ sở việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công tác được giao căn cứ nội dung kế hoạch tuyên truyền phòng chống tham nhũng, phổ biến, pháp luật, đề tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Đồng thời, thông qua công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, hách dịch, có hành vi tiêu cực, tham nhũng

4. Giao trách nhiệm cho văn phòng UBND kết hợp với Thanh tra nhân dân tổ chức theo dõi, đôn đốc CBCC, các đơn vị và 13 khu phố việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, CBCC và 13 khu phố về Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của phường, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo thành phố và Thanh tra thành phố theo đúng quy định và thời gian.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022. UBND phường yêu cầu các đơn vị cơ quan, các bộ phận tài chính – kế toán, bộ phận văn phòng UBND, các đơn vị Công an, Quân sự, Trường học và trạm xá trên địa bàn phường tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT. TP Biên Hòa;
- TT Đảng ủy-HĐND phường;
- Các Ban ngành đoàn thể phường,
- lưu VT,

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Tuyên